

# เสียง จากศิษย์

## อ๊อด - อานนท์ วงสาร

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะครุศาสตร์ สาขาพลศึกษาและนันทนาการ



“เมื่อก่อนผมเป็นคนที่ต้องการการยอมรับจากเพื่อน ๆ จึงต้องหาอะไรสักอย่างที่ทำให้ดูมีอำนาจ มีคนยอมรับ ก็เลยลองเสฟแล้วก็ค้ายาเสฟติด สุวานะทางบ้านก็ไม่ดีเท่าไร ก็ไม่อยากจะรบกวนพ่อแม่ พ่อดิรันพี่แถวบ้านมาชวนไป ก็คือตาม ๆ กันไป ไปเอายาที่บนดอยบ้างที่อื่น ๆ บ้าง ตอนหลังพอรู้ที่ก็เริ่มไปเอง ทำเอง ไม่รบกวนรุ่นพี่แล้ว ก็ไปเอายาเอง ขายเอง มันก็ได้กำไรเยอะ ไปซื้อเม็ดละ 50 บาท ไปขายเม็ดละ 200-250 รายได้มันดีจริง ๆ ช่วงนั้นไม่ขอตั้งค้ทางบ้าน พ่อแม่ก็แปลกใจอยู่ทำไมช่วงนั้นเราไม่ขอเงินเขาเลย”

แล้วสิ่งที่อ๊อดไม่คาดคิดก็เกิดขึ้น คือนั่งหนึ่งในฤดูหนาว เขาถูกตำรวจจับในข้อหาค้ายาบ้า

“ตอนโดนจับ รู้สึกมันทำอะไรไม่ถูก สันไปทั้งตัว ตอนนั้นโดนจับครั้งแรก ตำรวจเขาบอกให้เรียกญาติ ให้ใครเรียกมา ผมก็บิดแปดด้าน ไม่รู้จะโทรหาใคร จะบอกทางบ้านก็กลัวที่บ้านจะมาซ้ำเติม ไม่เข้าใจ คิดไม่ออกก็เลยนึกถึงครูพจมานคนแรก ที่แรกก็ไม่กล้าโทร แต่ก็คิดว่าครูอาจจะช่วยเราได้ ช่วงนั้นครูทำงานอยู่ฝ่ายกิจการนักเรียน ครูจะเป็นคนดูแล ก็ดีใจมาก แต่รู้สึกว่าครูดำเพราะรัก ก็เลยตัดสินใจโทรหา ที่แรกก็กังวลว่าจะมาหรือไม่มา เพราะว่ามันติดแล้ว”

คำคืนนั้น หลังเสียงโทรศัพท์ดังขึ้น ครูพจมานไม่สามารถข่มตาหลับลงได้ เธอตั้งใจอยู่พักใหญ่ว่าจะไปหาอ๊อดที่โรงพักหรือไม่ เพราะติดมากแล้ว อากาศก็หนาว แต่ที่สูดด้วยความเป็นห่วงลูกศิษย์ ก็ตัดสินใจขับมอเตอร์ไซด์ฝ่าลมหนาวไปหาอ๊อด เมื่อได้เห็นหน้าครูพจมาน น้ำตา ลูกผู้ชายของลูกศิษย์ผู้ก้าวพลาดก็ไหลออกมา

“ผมไม่คิดว่าครูจะมาจริงๆ มันดีใจ ก็เลยร้องไห้ ขณะเดียวกันก็กลัวด้วย สิ่งที่เราคิดไว้มันผิดพลาด ครูไม่ดูไม่ซ้ำเติมผมแม้แต่นิดเดียว ครูเข้าไปคุยกับทางโรงพักแล้วก็รับปากว่าจะเอาผมไปปรับปรุงพฤติกรรมแล้วจะไม่ให้กลับมายุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก ต้องขอบคุณทางผู้กำกับฯ ด้วยที่ให้โอกาสแล้วก็ยอมปล่อยตัวผมออกมา”

ด้วยความเข้าใจความรู้สึกของอ๊อด ครูพจมานจึงให้อ๊อดหยุดโรงเรียนไปช่วงหนึ่งเพื่อปรับสภาพจิตใจ พร้อมเมื่อไหร่ค่อยกลับมาเรียนหนังสือตามปกติ เมื่อกลับมาเรียนหนังสืออีกครั้ง ครูก็ดูแลอ๊อดอย่างใกล้ชิด เวลาที่มีกิจกรรมอะไรจะให้โอกาสไปร่วมทำเสมอ กระทั่งได้เข้าร่วมทำงานในโครงการคุณธรรม

ด้วยโอกาสที่ได้รับจากครูพจมาน ทำให้อ๊อดได้พัฒนาตัวเองในหลายด้าน จนกระทั่งเป็นหัวหน้าโครงการคุณธรรมและได้รับรางวัลมากมาย ก่อนจะได้รับเลือกเป็นประธานนักเรียนของโรงเรียนในที่สุด

ปัจจุบันอ๊อดศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะครุศาสตร์ สาขาพลศึกษาและนันทนาการ เมื่อเรียนจบแล้วเขาใฝ่ฝันอยากเป็นครู รวมทั้งอยากใช้ประสบการณ์ที่เคยก้าวพลาดของตัวเองเป็นอุทาหรณ์สอนใจนักเรียนรุ่นหลัง

หากคืนนั้นเขาไม่ได้ตัดสินใจโทรหาครูพจมาน ชีวิตของอ๊อดอาจไม่ได้เดินอยู่บนหนทางที่สว่างไสวเหมือนอย่างวันนี้